

สวัสดี จากประธานชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทย

ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ MD, FRCPedT, BS, MCN (Nutrition), FICN (Nutrition), PhD (Nutrition),

Cert. Specialist, Clinical Nutrition and Metabolism.

หน่วยโภชนศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200.

email: prasong@chiangmai.ac.th

สวัสดีครับ

ในนามของชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทย ผมขอต้อนรับผู้อ่านและสมาชิกของชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทยทุกท่าน ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ชมรมฯได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนสมาชิกของชมรมฯได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาและมาจากหลากหลายอาชีพและหลายสถาบันทั่วประเทศไทย ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณาสมัครได้ที่เว็บไซต์ <http://tjcn.bigbig.com> สมัครฟรีครับ สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์จะสะดวกกว่าทางจดหมาย เพียงแต่ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลของท่านในเว็บไซต์เท่านั้น

ชมรมฯเป็น non - profit organization คือไม่แสวงหากำไรหรือทำการค้าใดๆ ชมรมฯถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ในรอบปีที่ผ่านมามีกิจกรรมหลายอย่างเช่น การจัดประชุมวิชาการจำนวนหลายครั้งซึ่งสมาชิกจำนวนมากได้เข้าร่วมประชุมและให้คำชมต่างๆมายังชมรมฯเป็นอย่างมาก ผมขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ในอนาคตหรือครั้งต่อไปทางชมรมฯมีโครงการที่จะจัดประชุมวิชาการให้ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับหน่วยงานต่างๆ องค์กรหรือสถาบันใดๆที่ต้องการให้ทางชมรมฯจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการทางโภชนาการแก่บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของท่าน ทางชมรมฯยินดีเป็นอย่างยิ่งและท่านสามารถติดต่อกับประธานชมรมฯได้

โดยตรง ทางชมรมฯมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้มากมาย

สำหรับวารสารคลินิกอาหารและโภชนาการนี้เป็น Peer Review Journal และเปิดให้ทุกท่านที่สนใจได้อ่านฟรี เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนวารสารฉบับพิมพ์เป็นเล่มโดยมี ISSN: 1905-8187 เมื่อท่านต้องการวารสารฯเป็นรูปเล่มท่านสามารถพิมพ์ออกมาได้เองและนำไปยื่นเข้ารูปเล่มเก็บไว้อ่านในวันหลัง โดยท่านสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของวารสารฯโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่อยากให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของวารสารฯหรือชมรมฯเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อท่านจะได้ติดต่อกับชมรมหรือชมรมฯจะได้ติดต่อกับท่านได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากชมรมฯ นอกจากนั้นท่านยังจะได้รับสิทธิอื่นๆอีกมากในอนาคต

สุดท้ายนี้ ชมรมฯขอขอบพระคุณบริษัทต่างๆที่สนับสนุนโดยการลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ ซึ่งเสมือนหนึ่งเท่ากับบริษัทของท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในเวลาเดียวกัน จึงหวังว่าคุณงามความดีนี้จะตอบสนองกลับไปทำให้บริษัทของท่านมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ทางชมรมฯหวังว่าบริษัทของท่านจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯต่อไปเรื่อยๆครับ

สวัสดีครับ